



## **Hành Trình Định Hướng Sinh Hoạt GDPT**

Rời cuộc sống tha phương để chuẩn bị cho chuyến hành trình mới... chúng tôi gồng gánh trở về lại cố hương. Sau 1975, phí Bắc Bình Thuận, vào những thập niên 80 - 90 sinh hoạt GDPT nơi này hầu như tan rã tất lịm.

Sức sống diệu kỳ “sinh hoạt Gia Đình Phật Tử” luôn luôn hùng hực bùng cháy trong trái tim nóng hổi - tôi tìm phương cách tùy duyên tái sinh hoạt GDPT. Tôi tìm cách liên lạc với Ban Hướng Dẫn GDPT Bình Thuận (trước 1975, tỉnh Bình Thuận chưa sáp nhập tỉnh Bình Tuy). Vào dịp lễ đặt đá xây dựng lại trường trung cấp Phật học Bình Thuận, nhận được lời mời của Ban tổ chức, chúng tôi lên đường tham dự. Trên mình tôi, chiếc Áo Lam lẻ loi giữa biển người mênh mông. Tôi bắt gặp các anh: Tâm Quang Nguyễn Văn Mẫn, Lê Duy Phạm Dự (thành viên BHD GDPT Bình Thuận trước 1975), gặp được nhau chúng tôi tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau. Thấy các anh mặc áo sơ mi trắng, tôi chỉ tay vào áo của mình hỏi: Tại sao các anh không có Lam ! Các anh chỉ vào áo trắng của mình trả lời: Chúng

tôi thích màu áo này ! tôi ngỡ ngàng. Sau vài câu chuyện xã giao, chúng tôi vội vàng cáo từ.

Vào dịp Lễ Phật Đản, chùa chúng tôi tổ chức đoàn về chùa huyện hội tham dự tại lễ đài chính. Thấy tôi có chung màu áo Lam các anh chị tại địa phương, Nam áo lam quần dài - Nữ áo dài lam ùa đến mừng rỡ bắt tay, qua câu chuyện, chúng tôi biết các anh chị là giáo viên - là Huỳnh trưởng - Đoàn sinh trước 1975, ước muốn tái sinh hoạt lại GDPT, tôi hoan hỷ đồng tình, hẹn ngày chủ nhật hằng tuần về đây cùng nhau xây dựng GDPT. Thế là GDPT Thiện Định được hình thành.

Năm 1995, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra Thông bạch 455/TB-HĐTS ngày 21/7/1995 hướng dẫn việc thực hiện việc quản lý sinh hoạt GDPT. Năm 2001, Phân ban HHD GDPT Bình Thuận (phía Bắc Bình Thuận) ra đời. Các anh chị Huỳnh trưởng GDPT Thiện Định, trước 1975 sinh hoạt cùng BHD GDPT BÌNH THUẬN, nay thấy các anh chị của mình thành lập Phân ban HHD GDPT, đồng lòng đăng ký. Tôi không đồng tình, sau khi thuyết phục không được tôi rời khỏi GDPT Thiện Định.

Nhận lời mời của thầy Trưởng ban pháp chế huyện hội mời tham gia Ban tổ chức và giao nhiệm vụ MC điều hành chương trình lễ lạc thành chùa, trong thời gian này - tại đây tôi tiếp xúc nhiều Thanh niên thường xuyên đến chùa lễ Phật tụng kinh - làm công quả, tôi tranh thủ trao đổi Phật pháp - gieo ý thức hướng thiện - phụng sự đạo pháp hướng đến hình thành tái sinh hoạt GDPT Thiện Duyên, chúng tôi tổ chức đêm văn nghệ cúng dường lễ lạc thành. Sau lễ khánh thành chùa, tôi tiến hành tổ chức Trại A Nô Ma - Ni Liên khóa đào tạo Đội - Chúng trưởng, thu hút trên năm mươi trại sinh. Chúng tôi đang tiến hành đồng phục và đội ngũ hóa

Ngành Thanh (chưa có Ngành Thiếu và Ngành đồng). Không biết lo sợ điều gì - không chịu tìm hiểu - không biết lắng nghe, sau khi tác động với thầy trụ trì, vào một đêm tối trời CA đột nhập chùa, với lý do cư trú bất hợp pháp họ trục xuất tôi ra khỏi chùa.

Về lại chùa làng, tôi đến gặp thầy chánh đại diện (lúc bấy giờ chưa có chức danh Ban trị sự) huyện hội và cũng là Phó Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, được sự đồng ý, chúng tôi tổ chức văn nghệ cúng dường Phật Đản - Vu Lan - văn nghệ quần chúng tại địa phương, qua đó chúng tôi vận động tập hợp trên 30 Thanh - Thiếu niên Nam - Nữ, mở Trại A Nô Ma - Ni Liên (Đội - Chúng trưởng) chuẩn bị tái sinh hoạt GDPT Thiện Lương. Trại đang tiến hành trong niềm hân hoan phấn khởi kỳ vọng của đồng bào Phật tử. Chính quyền địa phương tác động, thầy buộc phải dừng lại - không cho tái sinh hoạt GDPT Thiện Lương. Thầy chánh đại diện thuộc hệ phái Cổ Sơn Môn - có gia đình riêng - không trường chay - hành nghề thầy cúng. Có lần chúng tôi tổ chức khóa tu Bát Quan Trai cho cư sĩ Phật tử, chúng tôi cung thỉnh thầy thuyết pháp, trong thời thỉnh pháp, có lẽ do không có tu học - không thấm thấu giác ngộ Phật pháp, thầy giảng về ý nghĩa Bát Quan Trai: Bát là tám - Quan là ánh sáng hào quang chớp qua xẹt lại, Trai là ăn chay...

Có lẽ thấy được khả năng tập hợp Thanh - Thiếu niên, ông chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ đến gặp và trao đổi với tôi mong muốn thành lập Đội xung kích Chữ Thập Đỏ. Nhận thấy đây là công tác xã hội - nhân đạo đúng với năng khiếu - sở trường của mình, tôi nhận lời. Tại những buổi sinh hoạt Thanh niên địa phương, tôi tiếp cận trao đổi nói lên tinh thần nhân đạo và sinh hoạt cộng đồng, sau gần một tháng vận động, nhiều Thanh niên

(Nam - Nữ) hưởng ứng đăng ký tham gia Đội xung kích CTĐ. Chúng tôi vận dụng sinh hoạt vòng tròn - hoạt-động-thanh-niên tạo nên sân chơi sinh thú hấp dẫn thu hút trên bảy chục Thanh niên tham gia. Chúng tôi tổ chức nhiều chương trình văn nghệ quần chúng tại địa phương và đem trống đi đánh xú người - lưu diễn tại nhiều địa phương khác nhau.

Có lẽ do lý lịch tốt - có trình độ học thức cao và đã từng là giáo viên giảng dạy - là cán bộ quản lý ngành giáo dục huyện, các hoạt động an sinh tại địa phương, các tổ chức ngành - đoàn thể - chính quyền và cấp ủy đảng tại địa phương đều muốn nghe ý kiến tư vấn của tôi. Có lần anh Bí thư đoàn địa phương tổ chức khóa bồi dưỡng cảm tình đoàn, qua hơn một tháng, chỉ lèo tèo vài Thanh niên quần chúng đăng ký học, anh bức sức gặp chúng tôi, khó từ chối được. Các buổi sinh hoạt Thanh niên tại các thôn ấp, tôi được trịnh trọng mời đến, qua các đề tài diễn thuyết tôi lồng vào những bài thơ những mẫu chuyện hài về tình yêu trong sáng - về tinh thần dân tộc yêu quê hương đất nước, tôi nhận được nhiều tràng pháo tay phấn kích - hưởng ứng nhiệt liệt. Thế là lớp cảm tình đoàn có được gần một trăm Thanh niên (Nam - Nữ) tham dự.

Nhận được lời mời của Ban trị sự Phật giáo tỉnh, về việc tổ chức cái gọi là ngày hội xem xét - góp ý Nội Quy - Quy Chế GDPT. Tôi đồng phục nghiêm chỉnh vào tỉnh hội dự hội. Tại cuộc họp tôi bắt gặp cả một rừng Lam, mới biết được có Ban Hướng Dẫn GDPT Bình Thuận, do quý anh chị phía Nam Bình Thuận (Bình Tuy) lãnh đạo - điều hành. Tối hôm đó chúng tôi gặp nhau chia sẻ tâm tình cùng các anh Trưởng BHD - anh Phó Tổng thư ký và anh Bồn Đông-Phạm Lợi. Tôi mừng mừng - tủi tủi như người con thơ dại sau những năm tháng lưu lạc tha phương bây giờ gặp lại được êm ái

Ấm cúng trong vòng tay mẹ hiền thân yêu, tôi gặp lại đúng hệ thống truyền thống GDPT, thế là tôi đã có điểm tựa tinh thần - an trú vững chãi, tiếp tục tu học - sinh hoạt lại từ đó ./-

Lam Nhã Thảo Am, 09102567 - 21112023.



*Phan Văn Huy Tâm*